



ปีที่ 41 ฉบับที่ 155 วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมสัมมนาปฏิบัติการ ตัดจรวดงานวิจัยการสื่อสารเพื่อรับใช้สังคม

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการ ตัดจรวดงานวิจัยการสื่อสารเพื่อรับใช้สังคม โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิทยุงานวิจัย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งหากนักศึกษาได้รับการสนับสนุนในการทำวิจัย ก็ย่อมส่งผลต่อคุณภาพงานวิจัย ตลอดจนสร้างมูลค่าในการทำวิจัยให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “สื่อใหม่กับการพัฒนาเมืองนคร” โดย ผศ.ดร. อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การถอดบทเรียนงานวิจัยการสื่อสารโดย อาจารย์ปรีดา นัคนเร อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต และการนำเสนอวิทยุงานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมโดยนักศึกษาศรีนิเทศศาสตร์ รุ่น 1 จำนวน 5 เรื่อง และนักศึกษาศรีนิเทศศาสตร์ จำนวน 2 เรื่อง

โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่มีความสนใจ ร่วมงานสัมมนาปฏิบัติการ ตัดจรวดงานวิจัยการสื่อสารเพื่อรับใช้สังคม ในวันที่ 30 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ราชภัฏนครฯมินิมาราธอน” ครั้งที่ 9 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มแข่งขันเวลา 06.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประเภทการแข่งขันมีทั้งประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. และประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กม. รับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกเพศทุกวัย

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

เสียดาย

พร พ่วงกิม

ปัจจุบันที่บ้านของเรามีประชากรรวมอยู่อาศัย 3 ชีวิต รูปแบบของการอยู่ร่วมกันคือ 2 หญิง 1 ชาย หญิงแรกก็คือแม่ยายสุดที่รักของผม อีกหนึ่งหญิงเธอเป็นลูกสาวของแม่ยาย จนป่านนี้ผมยังนับไม่ถูกว่าเธอเป็นญาติสายไหนของผม สำหรับหนึ่งชายหรือชายเดียวโตเติ้ก็คือตัวผมเอง ในฐานะผู้ครอบครองอาหาริมทรัพย์บนพื้นที่กว้างใหญ่ขนาด 100 ตารางวา พอดิบพอดี

แม่ยายผมหรือเรียกให้เป็นแบบอาเซียนว่า **มาเธอร์อินลอว์** ใช้ ! แม่ยายผมเป็นชาวชนบท เอ้อ ! ผมไม่อยากจะคิดว่าบ้านนอก เพราะดูจะเป็นวาจาไร้รสนิยม และที่สำคัญยังเป็นกิริยาอาการที่แสดงออกในเชิงดูถูกดูหมิ่นดูแคลนกลุ่มประชากรชนชั้นกระดุกสันหลังของชาติเกินไป เพราะเมื่อ “บ้านนอก” ก็มักจะตามด้วย “คอกนา” เสมอ ๆ

ความเป็นชาวชนบทโดยกำเนิดจึงได้รับการปลูกฝังบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมมาตลอดชีวิต การดำเนินชีวิตเชื่อมั่นและยึดมั่นในแนวทางพออยู่พอกิน ใช้จ่ายเท่าที่ควรจ่ายหรือจำเป็นต้องจ่ายเท่านั้น เดือนตนและตักเดือนลูกหลานไม่ให้ฟุ่มเฟือย ส่วนตัวผมและลูกสาวของแม่ยาย รวมทั้งเจ้าลูกหมาสองตัวหลานชายของแม่ยายซึ่งแยกวงไปทำมาหากินยังถิ่นอื่นหมดแล้ว ล้วนใช้จ่ายกันอย่าง ตามใจปรารถนา ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณหรือวางแผนใด ๆ ทั้งสิ้น อยากรได้อะไรซื้อทันที เงินหมดไม่เป็นไร บัตรเครดิตยังคะลย ! ซื้อมาแล้วใช้ได้ไม่ดีไม่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็จะร่วมบริจาคถ่ายโอนไปสู่ลูกหลานของแม่ยายในชนบทต่อไปไม่ไร้ค่า แถมได้บุญไซ้ เห็นแม่ !

ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะได้ยินแม่ยายบ่นอยู่ ๆ อยู่เสมอว่า “ตายของ ๆ ๆ” แม่ยายสุดที่รักจะใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ต้องจ่ายเงินซื้อมาด้วยความทนถนอม พยายามยืดอายุการใช้งานให้ได้ยาวนานสุด ๆ หลังอาหารเกือบทุกมื้อคุณแม่ยายก็จะเก็บกระดาษเช็ดปาก “ทิชชู” ไว้ในกระเป๋าเสื้อ ในสภาพที่สะอาดเหมือนยังไม่ถูกใช้ และพับไว้อย่างเรียบร้อย ก็ด้วยหลักพออยู่พอกินนี่แหละ ไม่กินทิ้งกินขว้างใช้ทิ้งใช้ขว้าง

แล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะ ?! ก็ไม่มีอะไรร้ายแรงถึงขั้นคอขาดบาดตายหรอก เพียงแต่ว่า ! เมื่อซักผ้าด้วยเครื่องเสริ่งเส้นลงแล้วคุณลูกสาวของแม่ยายก็ไวยวายเสียปานว่า น้ำประปาหยดสุดท้ายอันตรายหนักหน่วงเหือดหายไปจาก **บลูแพลนเน็ต** กลม ๆ ไบนี่

“นี่แม่ ม ม ... ! ลูกบอกก็ครั้งแล้วไม่ยอมฟัง” คุณลูกสาวเริ่มสวมบทบาทมารร้ายอาละวาดเอะอะตึงตังดังดังมี !

“บอกไม่รู้ก็ครั้งแล้ว จนเมื่อปลาย ทิชชูใช้แล้วให้ทิ้ง ๆ ๆ ก็ยังอุตสาห์เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อจนได้...มีปัญหาทุกที่ไม่ยอมจำ”

หลังจากแผ่นดินไหวระดับ 8.7 ริกเตอร์แล้วยังมี “ฮัฟเตอร์ช็อค” พาดหัวพาดหางพาดกลางอีกหลายระลอก คุณลูกสาวยิ่งชอบ แต่คุณแม่ยายก็มหน้าสงบนิ่ง ไม่ปริปาก นัยว่า ยอมรับผิดโดยคุณนิติโรราบและตั้งใจแน่วแน่ว่า จะไม่ทำให้ลูกสาวอารมณ์เสียเช่นนี้อีก ไม่ทำเด็ดขาด ไม่ทำเด็ดขาด รับรองไม่ทำแน่นอน...!

ที่สุด ! ก็ต้องชมภาพยนตร์แอ็กชันออกอากาศ “รีรัน” ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก...!

ลองคิดดู ! ทิชชูที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อ เมื่อหย่อนลงในถังซักผ้าแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ? ถังซักผ้าจะหมุนซ้ายแล้วหมุนขวา หมุนซ้ายไปซ้ายมาไม่ต่ำกว่า 20 – 40 รอบ ในชั้นของการซัก จากนั้นก็หมุนซ้ายแล้วหมุนขวาซ้ำ ๆ อีกไม่น้อยกว่า 20 – 40 รอบ ในชั้นที่สองเพื่อล้างผงซักฟอกออก ถึงตอนนี้ทิชชูก็ขาดหลุดลุ่ยเป็นชิ้นเล็ก ๆ ละลายผสมไปกับน้ำ (เคยมีชาวคึกโครมมากอยู่พักหนึ่งเมื่อนานมาแล้วที่แม่ค้าหัวใสผสมทิชชูลงในน้ำยาขนมจิ้น) เศษทิชชูนับพันนับหมื่นชิ้นกระจายไปทั่วถังซักผ้า แล้วจบลงด้วยการนำผ้าที่สะอาดแล้วใส่ลงถังปั่นแห้ง ด้วยความเร็วหลายพันรอบต่อนาที เครื่องจะปั่นผ้าเปียกจนเกือบแห้ง เสื้อผ้าบางรุ่นนำไปรีดได้ทันที แต่พวกเสื้อผ้าที่ถักทอจากเส้นใยนาโน จะแห้งจนสวมใส่ได้ทันที เช่น เสื้อและกางเกงกีฬารุ่นใหม่ ถึงตอนนี้เศษทิชชูถูกแรงเหวี่ยงอัดติดเนื้อผ้าฝนิกแน่น ถ้าจะให้ดี ! ต้องเข้าเครื่องอบแห้งอีกครั้ง ทิชชูก็จะแนบเนื้อผ้าฝงแน่น เมื่อเสื้อผ้าแห้งพร้อมรีด เสื้อผ้าสีดำและสีเข้ม ๆ ทั้งหลายก็จะดูมีลวดลายกระจายทั่วเหมือนมีแป้งฝุ่นซัดลงบนเนื้อผ้า...แล้วที่ยากแสนเข็นคือการขจัดคราบทิชชูนี้แหละ !

เห็นไหม ! วันนี้ได้นินทาแม่ยายสุดที่รักแบบแค่นสะสมข้ามทศวรรษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว !

ความเสียหายเป็นลักษณะนิสัยเฉพาะตัว บางคนเป็นเอามาก แต่บางคนเพียงเล็กน้อย เพราะความเสียหายนี้เองที่ทำให้ใครบางคนเก็บสะสมของเก่าเอาไว้มากและไม่ยอมทิ้งโดยง่าย ด้วยคิดอยู่เสมอว่า **อาจต้องใช้เข้าสักวัน** ครั้นผนวกเอาการจัดเก็บอย่างไม่มีรูปแบบและไร้ระเบียบ ของเก่าทั้งหลายจึงกลายเป็นขยะและพ่นพพานกรูกรังทั่วบ้าน พาลให้บ้านสวยราคาแพงต้องพลอยสูญเสียชีวิตบรยากาศที่น่าอภิรมย์ไปด้วย ถึงขั้นเป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่เอาทีเดียว

บ้านและอาคารหลายแห่งถูกไฟไหม้และไหมรุนแรงรุกรามอย่างรวดเร็วจนพื้นวิสัยที่นักผจญเพลิงจะพิชิตเอาไว้ได้ ตัวอาคารและทรัพย์สินอื่น ๆ พลอยสูญเสียชีวิตโดยไม่รู้วิธีไหนอื่น เพราะความเป็นคนช่างเก็บของเก่า ๆ เสื้อผ้าเก่า ๆ รองเท้าเก่า ๆ หนังสือพิมพ์ – นิตยสาร – วารสารเก่า ๆ กล่องกระต๊อบบรรจุผลิตภัณฑ์ สิ่งกระจุกกระจิก ฯลฯ ล้วนเป็นเชื้อปะทุขั้นดีที่ช่วยให้เพลิงกระพือไหมไหมอย่างรวดเร็วเกินคาด

ในสถานที่ราชการหลายแห่ง เมื่อเดินสูดตัวอาคารก้าวแรกมักพบว่า พื้นที่ใต้บันไดและลามล้นออกมาตรงส่วนที่เป็นโถงโถงข้างบันไดได้กลายเป็นบริเวณต้อนรับแขกสูดตัวอาคารด้วยบรรยากาศของซากครุภัณฑ์กองสุมกันอยู่ เกือบไม่มีอาคารเก่าที่ไหนมองเห็นโถงบันไดแบบเกลี้ยงเกลาสะอาดตา พอผ่านบันไดแต่ละชั้นจนถึงลานพักชั้นบน บางอาคารมีเก้าอี้ชำรุดกองสุมไว้ บางแห่งมีทั้งเก้าอี้ชุดใหม่ที่ต้องการลำเลียงเข้าจัดในห้องและเก้าอี้ชำรุดที่คัดออกมากองรวมกันอยู่ อาคารเรียนบางแห่งมีเก้าอี้ชำรุดกองอยู่หลังชั้นเรียนแทนป้ายนิเทศ แต่ที่พบเยอะมากคือระเบียบข้างห้อง อยู่ด้านหลังตัวอาคาร ซึ่งมีไว้เพื่อให้นักที่อยู่ในห้องได้ผ่อนคลาย ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชม ลมพัดสายลมแสงแดดและทิวทัศน์งดงาม แต่อดใจจ๋า ! มีขยะกองชิงพื้นที่อยู่เกือบเต็มระเบียบ

นอกจากครุภัณฑ์พวกโต๊ะเก้าอี้เป็นหลักแล้ว ปัจจุบันซากของเก่ายอดฮิตสำหรับหน่วยงานราชการหลายแห่ง โดยเฉพาะสถานศึกษาก็คือซากเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นซากครุภัณฑ์ชำรุดที่นานวันเข้าก็จะค่อย ๆ กลายสภาพเป็นขยะ ในอาคารเรียนหลายแห่งยังรวมเอาซากวัสดุที่พ่นพพานได้ง่ายแต่ควบคุมยากที่สุด คือ กองซากเอกสารลักษณะต่าง ๆ ทั้งเป็นรูปเล่มและเป็นแผ่นเย็บปก

อาคารสถานที่ราชการเกือบทั้งหมดมีเฉพาะ **ห้องเก็บของใหม่** คือ ห้องเก็บพัสดุครุภัณฑ์ที่รอกการเบิกจ่ายเพื่อนำไปใช้งานตามข้อกำหนดของราชการ ทั้งหมดจึงเป็นของใหม่ที่ยังไม่ถูกใช้งาน จะเก็บอย่างไรก็ไม่รก ไม่น่ารังเกียจ และไม่เป็นที่ **ทัศนอุจาด** (visually ugly) เหมือนซากวัสดุและซากครุภัณฑ์ แต่ว่า ! สถานที่ราชการเกือบทุกแห่งกลับไม่มีห้องหรือโรงเก็บครุภัณฑ์ชำรุด เพื่อรอเวลาไร้ใช้เคลียร์หรือแทงจำหน่าย ซึ่งต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งจำหน่ายครุภัณฑ์ตามระเบียบราชการ กว่าประชุม กว่าจะตกลง กว่าพิจารณาอนุมัติก็เนิ่นนานล่าช้า ไม่ทันกับครุภัณฑ์ชุดใหม่ที่เกิดขึ้นได้รายวัน จึงได้ล้นทะลักอยู่ตามตัวอาคารดังที่เห็นกันได้ไม่ยาก ทำให้อาคารสวย ๆ ต้องพลอยหมดคุณค่าไปอย่างน่าเสียดาย

ที่เป็นห่วงค่อนข้างมากในขณะนี้ก็คือ อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า เมื่อไม่ค่อยมีคนอยู่ก็จะดูเหงา ๆ เศร้า ๆ น่าใจหาย และน่าเสียดาย น่าจะปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ชั้นบนในส่วนที่ไม่ใช่สำนักวิจัยฯ และห้องประชุมศรีไพร 2 ได้แปรสภาพเป็นโกดังเก็บของเก่า และลามล้นออกมาถึงโถงหน้าบันไดชั้นบน และกองใหญ่โตที่โถงโถงบริเวณใต้บันไดชั้นล่าง ดูกรูกรัง

อนิจจจา ! พวก **สัมภเวสีเกษตร** ยังคงล่องลอยแว้งคว้าง ศาลสิงสถิตหลังใหม่ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงส่งผลกระทบต่อสัมภาระที่ยังค้างคาอยู่ จะย้ายออกก็ไม่ได้ น่าจะถึงเวลาสะสางเพื่อให้สโมสรอาจารย์ฯ ได้เข้าใช้พื้นที่ลงหลักปักฐาน **เชืทธิกิจกรรม** ให้เป็นเรื่องเป็นราว เพื่อฟื้นคืนชีพคืนความตึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง

“เฮ้ ! สหาย ! ข้อเขียนวันนี้ดูหนัก ๆ เนอีย ๆ ชอบกล ไม่เสนาเอ็งอีกอีกเหมือนครั้งก่อน ๆ มีอะไรในใจหรือเปล่า ?”

“ไม่มีอะไร ! คงเป็นแบบฉบับของผู้ชายวัยหมดประจำเดือนมั้ง มีขึ้น ๆ ลง ๆ เดี่ยวมากเดี๋ยวหน่อย เอาแน่ไม่ค่อยได้แฮะ !”

“นั่นแหละ ! ที่ตามก็เพราะคิดเพี้ยนไป...เฮอ ! แล้ววันนี้มันเป็นอย่างไงล่ะ?”

“วันนี้ก็เป็นวันมามากนะซิเพื่อน !”



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง

ใกล้เข้ามาแล้วกับการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครและเสนอชื่อให้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคนใหม่ของ คณะครุศาสตร์ แทน ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาศิกุลที่กำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง หลังหมดเขตรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สมัครและเสนอชื่อจำนวนสามท่านคือ ดร.ไกรเดช ไกรสกุล ผศ.ถนนอม เลขาพันธ์ และผศ.ดร. วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ โดยจะมีการนำเสนอแนวทางการบริหารและวิสัยทัศน์ ต่อประชาคม ไม่เกิน 15 นาที วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมหาชัย '30

ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการสรรหาคณบดีคนใหม่แทนคนเดิมที่หมดวาระเช่นกัน หลังจากปิดรับสมัครปรากฏว่ามีผู้สมัครและเสนอชื่อจำนวนสองท่าน คือ ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน และผศ.ศุภมาต पालรังษี โดยจะมีการนำเสนอแนวทางการบริหารและวิสัยทัศน์ต่อประชาคม ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้เช่นกัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์

หากท่านต้องการเป็นคุณพ่อคุณแม่ยอดเยี่ยม ต้องไม่พลาดการอบรมนี้ “How to become a Super Mom and a Super Dad” เป็นโครงการดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความคิดและทัศนวิสัยในการดำรงชีพ การอบรมครั้งนี้เหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่โดยตรง ซึ่งผู้อบรม คือ มิสเตอร์คริสโตเฟอร์ ลี (Mr. Christopher Lee) ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม จากกรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา ผู้อบรมใช้ภาษาอังกฤษในการบรรยาย และมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยให้ค่ะ การอบรมครั้งนี้ ฟรี!! สำหรับบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน ส่วนบุคคลภายนอกมีค่าลงทะเบียน 500 บาท ผู้สนใจสมัครลงรายชื่อได้ที่ คุณสุทธาวลัย ชัยแสง สำนักวิเทศและเครือข่ายสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 โดยจะมีการอบรมในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์นี้ ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม โดยจะมีการปันผลตามข้อมูลค่าหุ้นให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.52 เป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.00 มีคือข้อมูลที่ถูกต้องยืนยันโดยกรรมการผู้จัดการสหกรณ์ฯ จากเดิมที่เคยแจ้งมาว่าร้อยละ 5.75 ฉะนั้นข้อมูลเดิมให้ลืมไป จำข้อมูลใหม่ว่าเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 6.00 ค่ะท่านสมาชิก

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมประชุมประจำเดือน ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยันต์ทอง และก่อนเข้าร่วมประชุมขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ณ ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการ

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “ธาตุแท้ของน้ำ ต้องการความใสสะอาด แต่ดิน ทนทราย ทำให้ขุ่น ธาตุแท้ของคน ต้องการความสงบ แต่ความโลภ ทำให้วุ่นวาย” สวัสดีค่ะ